

Bạn tìm nhà ở tại Cộng hoà Séc phải không?

Liên quan đến việc tìm nhà ở, chúng ta gặp các từ chuyên ngành. Bạn có biết sự khác nhau giữa từ người thuê - nájemce và người thuê lại - podnájemce không? Chúng tôi mời bạn xem một bản tổng hợp ngắn.

Ở Cộng hoà Séc kể cả người nước ngoài cũng có thể sở hữu bất động sản (nhà, căn hộ, ga-ra), nhưng điều đó không có nghĩa là nhờ đó bạn sẽ có được cấp phép cư trú tại CH Séc. Nếu bạn sở hữu bất động sản, điều đó có nghĩa là bạn có **sở hữu cá nhân** bất động sản đó và bạn được ghi trong danh bạ bất động sản.

Bạn có thể gặp các khái niệm dưới đây:

Thuê - quan hệ pháp lý giữa người chủ bất động sản và người thuê.

Hợp đồng cho thuê - tài liệu văn bản xác lập việc thuê giữa người chủ và người thuê, (nói một cách đơn giản, nhờ tài liệu này bạn có quyền sử dụng căn hộ hoặc ngôi nhà).

Người thuê - người, mà đang ở căn hộ / ngôi nhà và có bản hợp đồng cho thuê có giá trị với người chủ bất động sản

Căn hộ của hợp tác xã - Chủ sở hữu căn hộ là hợp tác xã. Người thuê (người sở hữu một phần của hợp tác xã) ký với hợp tác xã bản hợp đồng cho thuê căn hộ của hợp tác xã. Người sở hữu một phần của hợp tác xã có quyền ký hợp đồng thuê căn hộ của hợp tác xã trong thời gian vô hạn.

Thuê lại - mối quan hệ pháp lý giữa người thuê (không phải là chủ sở hữu bất động sản) và người thuê lại.

Hợp đồng cho thuê lại - tài liệu văn bản giữa người thuê và người thuê lại. Đây là trường hợp mà khi người thuê căn hộ / ngôi nhà để lại quyền sử dụng cho người thứ ba - người thuê lại.

Nếu bạn nộp giấy nhà ở đến phòng OAMP và bạn đang sống ở chỗ thuê lại, thì ngoài hợp đồng thuê lại, bạn cần nộp cả hợp đồng thuê nhà (giữa người chủ căn hộ và người thuê, để chứng minh rõ ràng người thuê có thể cung cấp căn hộ cho người khác).

Từ thực tế : có trường hợp là Hợp đồng thuê lại được viết là Hợp đồng cho thuê. Điều đó không có nghĩa là hợp đồng này không có giá trị, bạn vẫn có quyền sử dụng căn hộ trong trường hợp như vậy.

Người thuê lại - người, mà đang ở căn hộ / ngôi nhà và có bản hợp đồng cho thuê

Tiền đặt cọc (tiền trả trước) - đó là khoản tiền mà người thuê có thể yêu cầu bạn trả trước trong trường hợp bạn ký hợp đồng thuê lại với họ.

- khoản tiền thường là 3 tháng tiền thuê nhà

- phải có hoá đơn trả tiền đặt cọc

- Tiền đặt cọc được lấy lại. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp bạn muốn chuyển đi, tiền đặt cọc phải được trả lại. Nhưng có thể nó sẽ trừ đi các khoản đóng thiếu (ví dụ tiền thuê, nước, hư hại xuất hiện trong căn hộ ...).

!!! CHÚ Ý !!!

- **BẠN ĐỪNG BAO GIỜ KÝ CÁI GÌ MÀ BẠN KHÔNG HIỂU.**
- **ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ VIẾT ĐÚNG ĐỊA CHỈ NƠI Ở TẠI CÁC ỦY BAN VÀ VIẾT TÊN VÀO HỘP THƯ CHUÔNG CỬA TẠI ĐỊA CHỈ NƠI Ở.**

○ *Chúng tôi đang chuẩn bị thông tin chi tiết về nhận thư.*

Cần phải thông báo thay đổi địa chỉ đúng thời hạn. Bạn biết thêm thông tin về thông báo thay đổi địa chỉ tại đây.

Chúng tôi đang chuẩn bị thêm về chủ đề nhà ở: các lệ phí nhà ở, các lệ phí cho đơn vị độc quyền, nhận bưu phẩm – thư.